

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 101/TB-UBND

Nghĩa Trung, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với thanh niên ngày 11/9/2024

Ngày 11/9/2024, UBND xã Nghĩa Trung tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã với thanh niên chủ đề “Thanh niên xã Nghĩa Trung với Chuyển đổi số và lao động việc làm”.

Thành phần tham dự Hội nghị đối thoại gồm có:

*** Ở xã:**

Bà Trịnh Thị Thúy Hằng – Bí thư Đảng ủy;

Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch UBND xã: Chủ trì Hội nghị;

Bà Trần Thị Thanh Hương – P. Chủ tịch UBND xã;

Bà Phan Tuấn – P. Chủ tịch UBMTTQVN xã;

Các ông (bà) là công chức chuyên môn, đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể.

*** Ở thôn:**

Đoàn viên thanh niên 06 thôn trên địa bàn xã: Khoảng 60 đoàn viên và bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong xã

Tại Hội nghị đối thoại có 7 ý kiến phát biểu trực tiếp, trong đó liên quan đến công tác chuyển đổi số và việc làm của thanh niên. Sau khi các công chức chuyên môn có ý kiến giải trình, đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị như sau:

I. Những vấn đề đã được trả lời dứt điểm tại Hội nghị:

Hầu hết các ý kiến của đoàn viên thanh niên phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Vinh đã trả lời về những chủ trương, chính sách của nhà nước cũng như những vấn đề Đảng ủy và chính quyền địa phương quan tâm. Một số nội dung câu hỏi liên quan đến chế độ, chính sách của nhà nước đối với thanh niên và trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

II. Những vấn đề giao trách nhiệm cho công chức chuyên môn, đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã giải quyết

1. Ý kiến của đoàn viên Bùi Thị Như Quỳnh – Bí thư chi đoàn Phú Văn

Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là yêu cầu tất yếu khách quan trong đó người dân được xác định là trung tâm của chuyển đổi số. Xin hỏi trong thời gian đến UBND xã có giải pháp nào để bà con nhân dân thấy được

tầm quan trọng và tiện ích khi sử dụng tài khoản VNeID, để trong giai đoạn tiếp theo lực lượng ĐVTN có thể dễ dàng hướng dẫn kích hoạt tài khoản đạt chỉ tiêu?

Giao Công an xã thường xuyên phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn, xã tuyên truyền, vận động những người dân chưa làm định danh điện tử mức độ 2, đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn UBND xã vận động, nhắc nhở người dân thực hiện thu nhận định danh điện tử mức độ 2 để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thông suốt và thuận lợi.

2. Ý kiến của đoàn viên Trịnh Thị Diễm Quỳnh – Đoàn viên

Hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn bà con mới tiếp cận với công nghệ số rất dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin người dùng. Vậy UBND xã đã có những cơ chế, chính sách, giải pháp nào để bảo vệ người dùng trước những nguy cơ nói trên.

Giao công chức Văn hóa Xã hội và Đài truyền thanh xã phối hợp với Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền những hình thức lừa đảo trên không gian mạng để nhân dân biết và có biện pháp phòng tránh.

3. Ý kiến của đoàn viên Phạm Bảo Châu – Đoàn viên thôn Tân Hội

Hiện nay bộ phận thanh niên trẻ đang gặp khó khăn trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp và xây dựng mô hình khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế địa phương đặc biệt là khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP. Vậy thời gian tới, xã có những giải pháp và chính sách gì để định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP cho thanh niên địa phương hay không?

Giao đồng chí Phan Thị Tâm Hòa, Công chức Văn phòng - Thống kê hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân và nhất là đoàn viên trong việc lựa chọn sản phẩm đăng ký tiêu chuẩn OCOP và hướng dẫn thủ tục trình công nhận sản phẩm OCOP.

4. Ý kiến của đoàn viên Nguyễn Hữu Đạt – Đoàn viên thôn An Hà 1

Thời gian qua ở địa phương đã thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng với thành phần tham gia là các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các chi hội đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Tuy nhiên nguồn nhân lực của các Tổ công nghệ số cộng đồng còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng hướng dẫn người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, dùng các ứng dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp,... các Tổ Công nghệ số cộng đồng cũng còn gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, phát huy hết hiệu quả. Vậy trong thời gian tới UBND xã có giải pháp gì để rà soát, kiện toàn, hỗ trợ, khuyến khích các Tổ Công nghệ số cộng đồng; đặc biệt là các thành phần tham gia phát huy hiệu quả tốt nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Giao công chức Văn hóa – Xã hội rà soát, kiện toàn các Tổ Công nghệ số cộng đồng, giao cho Công an xã đề xuất Tài chính xã cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án 06, cơ bản hỗ trợ cho những người tham gia thực hiện Đề án đảm bảo chi đúng và hiệu quả.

Nay thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại thanh niên ngày 11/9/2024 để đoàn viên, thanh niên biết, đồng thời yêu cầu công chức chuyên môn, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã./.

Nơi nhận:

- BTV ĐU;
- MT, Hội đoàn thể;
- CB, CC, KCT;
- 06 thôn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Vinh